

## KẾ HOẠCH

**Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 18/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của Sở Kế hoạch và Đầu tư**

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 21/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 18/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nội dung Chỉ thị số 23-CT/TU gắn với việc triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) tại cơ quan Sở năm 2023 và những năm tiếp theo; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ; thống nhất từ nhận thức đến hành động của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

2. Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ của Sở tại Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 21/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 18/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

3. Xác định việc triển khai thực hiện Đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong quá trình triển khai thực hiện góp phần đảm bảo sự thành công của Đề án.

4. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU phải được cụ thể hóa thành kế hoạch bảo đảm tính khả thi, chất lượng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Sở. Thường xuyên có sự kiểm tra, giám sát; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, xây dựng phương hướng để việc thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Quá trình thực hiện phải bảo đảm chặt chẽ, chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Phát huy sức mạnh tập thể, sự

phối hợp đồng bộ giữa các phòng, đơn vị, sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong quá trình triển khai thực hiện.

## **II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

1. Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh liên quan đến chuyển đổi số và Đề án 06, trong đó tập trung vào các nội dung sau: Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 18/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 19/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023...

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc trong triển khai thực hiện Đề án 06, phát huy vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu đi đầu của người đứng đầu đơn vị trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Duy trì quyết tâm chính trị cao và bảo đảm công tác chỉ đạo quyết liệt, nhất quán, xuyên suốt, sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên, chặt chẽ, có trách nhiệm giữa các phòng, đơn vị trong tổ chức thực hiện và giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

3. Tham gia rà soát, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hành lang pháp lý, nhất là xây dựng quy trình, quy định, trong đó ưu tiên các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai Đề án 06. Tham gia giải quyết, tháo gỡ nhanh nhất những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện về hạ tầng công nghệ, dữ liệu, an ninh, an toàn, nhân lực, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06, trước mắt là hoàn thành các mục tiêu trong năm 2023, tạo nền tảng để thực hiện các năm tiếp theo. Đẩy mạnh ứng dụng phục vụ phát triển công dân số, xã hội số, kinh tế số, Chính phủ số trên địa bàn tỉnh và hoàn thành hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư.

4. Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để kết nối đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xây dựng, triển khai các ứng dụng phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số. Quá trình thực hiện chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống; không để xảy ra bất cứ sơ hở, thiếu sót dẫn đến lộ, lọt dữ liệu.

5. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng liên quan tham gia xây dựng chính sách tổng thể về nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn gắn liền với công nghệ thông tin cho công chức trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 để đáp ứng yêu cầu công tác thực tiễn. Nâng

cao hiệu quả triển khai dịch vụ công trực tuyến, cung cấp, thanh toán trực tuyến, sử dụng tài khoản định danh điện tử tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc căn cứ vào Kế hoạch của Sở để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 18/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 19/02/2023 của UBND tỉnh đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn của Sở (*Chi tiết phân công tại phụ lục đính kèm*).

2. Công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức về việc triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

3. Giao Văn phòng Sở chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tham mưu tổng hợp báo cáo kết quả định kỳ hằng tháng, 6 tháng, 01 năm (*lồng ghép vào báo cáo định kỳ tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06*) theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 18/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Dương Thị Hoan**